
ข้อสังเกต 
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙  
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน  

เรื่อง ผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 

 
ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม 

นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ 
๑. ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการเชื่อมโยงการสื่อสารด้วยเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ท าให้มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และอันตราย 
อย่างมหาศาลต่อประชาชน ดังนั้น คณะกรรมาธิการควรพิจารณาประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑) การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

๒) ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีระบบป้องกัน (Counter) สิ่งที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อประเทศ 
ประชาชนและต้องให้ความส าคัญกับภัยคุกคามจากไซเบอร์อย่างจริงจัง 

๓) หากเจ้าหน้าที่รัฐกระท าความผิดต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ต้องได้รับโทษมากกว่า
ประชาชนทั่วไป 

๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๖ 
ก าหนดให้ เลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแต่งตั้ ง เจ้าหน้าที่  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น แต่เนื่องจากการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
จ าเป็นต้องบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกิดประสิทธิภาพ ควรก าหนดให้ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน ๔ คน  
และสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ได้ทั้งในและนอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์แห่งชาติ 

๓. ส านักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติควรคัดเลือกบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นคนดีมีความซ่ือสัตย์ รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร นอกจากนี้รัฐบาลควรสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
เพ่ือให้การบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
นายกษิต  ภิรมย์ 
๑. ในเรื่องของการก าหนดนโยบายและมาตรการการป้องกันการก่อการร้ายด้วยระบบไซเบอร์ 

ของประเทศไทยนั้น ควรให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมาตรการการป้องกันในเรื่องดังกล่าว 
เนื่องจากสภาความมั่นคงแห่งชาติมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายความมั่นคงของประเทศชาติ 
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อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สภาความมั่นคงแห่งชาติ ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานข่าวกรองของสามเหล่าทัพ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพ่ือให้การท างานและประสานงานมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. ภาครัฐควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล
รักษาความปลอดภัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และมีความช านาญ 
ในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถป้องกันตัวเอง
จากการโจมตีหรือการก่อการร้ายทางไซเบอร์ได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานการท างานได้เป็นหนึ่งเดียว ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในภาคปฏิบัตินั้น ควรจะต้องมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการหรือฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ดูแล 
รักษาอุปกรณ์ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม สภาความมั่นคงแห่งชาติก็ควรเข้ามาควบคุม และก ากับ การใช้งานอุปกรณ์
เหล่านั้นด้วย 

๓. รายงานของคณะกรรมาธิการควรมีการเพ่ิมเติมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคด้วย และควรมีการเพ่ิมเติมในเรื่องของข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการโจมตีหรือการก่อการร้ายด้วยระบบไซเบอร์ เช่น จ านวนบุคลากร 
หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญในเรื่องดังกล่าวว่ามีจ านวนอยู่เท่าไหร่ มีการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่เหล่านั้นหรือไม่ อย่างไร ประจ าอยู่หน่วยงานไหนบ้าง อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อมหรือไม่ 
อย่างไร มีงบประมาณในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจ านวนเท่าใด เป็นต้น 

๔. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในระดับอาเซียนหรือในระดับโลก เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันการโจมตีหรือการก่อการร้าย 
ด้วยระบบไซเบอร์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล 

๕. คณะกรรมาธิการควรมีการก าหนดค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่าง ๆ  ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศว่า การด าเนินการในลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศให้มี 
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือไม่ให้เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ 

๖. คณะกรรมาธิการควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงข้อเสนอในรายงานบางประการที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวม ซึ่งภาครัฐควรจะต้องให้ความส าคัญของในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญ 

 
นายค านูณ  สิทธิสมาน 
๑. คณะกรรมาธิการควรมีการพิจารณาศึกษาภาพรวมของการปฏิรูประบบดิจิตอลเศรษฐกิจ 

และสังคมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. ควรให้ความส าคัญ 

ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญ โดยจะต้องสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ทางปัญญาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคประชานได้เข้ามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งภาครัฐจะต้อง
หาจุดที่สมดุลในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการควบคุมให้มีความเหมาะสม โดยต้องไม่มีการเข้าไปควบคุมสื่อ 
หรือภาคประชาชนมากจนเกินไป 
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๓. รายงานของคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะในบางประการให้อ านาจหน่วยงานของรัฐ
สามารถเข้าไปสั่งการหรือควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลสารของภาคเอกชนได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม และเงื่อนไขที่เป็นธรรมในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

๔. ภาครัฐควรสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนในการบริหาร
จัดการ หรือป้องกันการโจมตีจากการผู้ก่อการร้าย หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

๕. แม้ในอนาคตประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อน่าสังเกตว่ากฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกัน
หรือควบคุมการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มากน้อยหรือไม่ เพียงใด 

 
นายสมพงษ์  สระกวี 
๑. ปัจจุบันภาครัฐมีแนวทางหรือวิธีการในการป้องกันการการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

ที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร 
๒. ภาครัฐมีแนวทางหรือแผนการด าเนินการในเรื่องของการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

อย่างไร เพ่ือให้เกิดความสมดุลในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมั่นคงปลอดภัยของชาติ 
 
นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน 

เพ่ือหาแนวทางและมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยจะต้องก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถท าหน้าที่ 
ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ในปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคคลากรเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เป็นอย่างมาก ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท าโครงการเพ่ือผลิตหรือพัฒนาบุคคลากร
ดังกล่าวให้มีจ านวนมากขึ้น เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อต่างปร ะเทศ  
เป็นต้น ซึ ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม และท าให้  
การด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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ระเบียบวาระที ่๓.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง แผนการขับเคลื่อน
การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม (ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา) 

นายนิกร  จ านง 
๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ควรก าหนดประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทย ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ด้วย โดยควรน าประเด็นปัญหาที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบ
ต่อประเทศในวงกว้างมาระบุไว้เป็นอันดับแรก เพ่ือปรับปรุงให้เนื้อหาในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ มีความเหมาะสม
และครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๒. คณะกรรมาธิการฯ ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า ส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์
แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นั้น เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทใด เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๓. เนื่องจากการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ มีความเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น รัฐจึงควรบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
นายกษิต  ภิรมย์ 
๑. เนื่องจากกระทรวงคมนาคมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อยู่แล้ว จึงยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งส านักงานโลจิสติกส์ 
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติขึ้นใหม่ ดังนั้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ จึงควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง 

๒. ในปัจจุบันนี้ระบบการคมนาคมและการขนส่งต่าง ๆ ของประเทศไทย จะมีภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการและบริหารจัดการ ดังนั้น ในการปฏิรูประบบการคมนาคมและการขนส่งต่าง ๆ  
รัฐควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือพัฒนาให้ระบบดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

 
นายวินัย  ดะห์ลัน 
๑. ข้อมูลโลจิสติกส์ (information logistics) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการบริหาร

จัดการโลจิสติกส์ แต่กลับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยมองข้ามท าให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดการโลจิสติกส์สูง 
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวด้วย 
นอกจากนี้ แม้คณะกรรมาธิการจะมีเป้าหมายในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ให้เหลือเพียงร้อยละ ๑๓  ภายใน ๓ ปี แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น ควรพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. การส่งออกสินค้าฮาลาลสร้างรายได้จ านวนมากให้แก่ประเทศไทย แต่ปัจจุบันประเทศมุสลิม 
เช่น ประเทศมาเลเซียได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบฮาลาลโลจิสติกส์และน ามาปรับใช้ ดังนั้น หน่วยงาน  
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ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้การส่งออกสินค้าของประเทศไทยได้รับการยอมรับ  
จากประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามต่อไป  
 
 นายคุรุจิต  นาครทรรพ 

๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ควรเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ เพ่ือให้ประชาชนในทุกระดับเข้าใจ
และเล็งเห็นถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าพ่อค้าและคนรวยเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิรูปดังกล่าว ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และโลจิสติกส์สามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น 

๒. คณะกรรมาธิการควรพิจารณาศึกษาโครงการทั้ง ๓ เรื่องท่ีอยู่ในภาคผนวกของรายงานฉบับนี้
และน าเสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง ๓ เรื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

๓. ส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ ควรจะมีบทบาทเป็นคลังสมอง 
(think tank) ด้านโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า นอกจากนี้ ส านักงานฯ ไม่ควรมีอ านาจหน้าที่บางประการซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่  
ของหน่วยงานราชการ เช่น การวางแผน ก ากับดูแลติดตามผลงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ เพ่ือการเฝ้าระวังเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศทั้งทางน้ า ทางถนน ทางราง 
ทางอากาศ และขนส่งทางท่อ การรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ในระยะแรกยังไม่ควรให้มีการตั้งสภาโลจิสติกส์ขึ้น แต่ควรให้ส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ ด าเนินงานไปชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วจึงประเมินผลการด าเนินงาน  
ว่ามีความเหมาะสมที่จะตั้งสภาโลจิสติกส์ขึ้นหรือไม่ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการด าเนินงาน 

๕. คณะกรรมาธิการควรพิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ที่เก่ียวข้องกับการค้าชายแดนเพิ่มเติม เพราะประเทศไทยมีด่านการค้าชายแดนอยู่เป็นจ านวนมาก 

๖. ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาคัดสรรบุคลากรจากหน่วยงานของภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์ เพ่ือเป็นกรรมการส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ 
ในสัดส่วนร้อยละ ๔๐ เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องความโปร่งใสที่อาจขึ้นในอนาคต 
 
 พลอากาศเอก ขวัญชัย  เอี่ยมรักษา 
 การจัดตั้งส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติไม่ใช่การตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการโอนหน่วยงานและบุคลากรที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์มารวมไว้ในที่เดียวกัน 
จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่เพ่ิมภาระทางด้านงบประมาณให้แก่ประเทศ 
 
 นายวันชัย  สอนศิริ 

การจัดตั้งส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ จะท าให้การบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์เป็นไปอย่างเป็นระบบ และจะท าให้มีการแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย  
ทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นายชูชัย  ศุภวงศ์ 
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยการพัฒนาความเชื่อมโยง 

ทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้นในหลายมิติ สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในจังหวัด 
ตามแนวชายแดนทุกภูมิภาค เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน
หลายประเทศ เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นระยะทางตามแนวชายแดน 
รวม ๕,๖๔๐ กิโลเมตร และมีจังหวัดที่สามารถติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกจ านวน ๓๓ จังหวัด ดังนั้น  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ของประเทศ 
เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับการแข่งขันของประเทศ 
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล 

 
นายสมพงษ์  สระกวี 
๑. แม้ประเทศไทยจะมีการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ถนนและระบบราง แต่กลับไม่มีการเชื่อมโยงระบบในแต่ละโหมดการขนส่งสินค้า  
ขาดระบบเครือข่ายและระบบจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ทั้งในส่วนของการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ  
การรวบรวม การกระจาย และการขนส่งถ่ายสินค้าทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่อ 
ขีดความสามารถในการรองรับและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาค
อาเซียนและเอเชีย ประกอบกับการขนส่งสินค้าทางถนนและระบบรางยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงท าให้ 
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบรางและสถานี  
เพ่ือรองรับสินค้ามีไม่เพียงพอ ขาดศูนย์กระจายสินค้าในพ้ืนที่ที่ส าคัญ ซึ่งร้อยละ ๙๐ ของการขนส่งสินค้า 
จะขนส่งโดยรถบรรทุกและรถหัวลากซึ่งใช้ทางร่วมกับรถโดยสารบุคคล เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับ
โครงข่ายเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงพ้ืนที่แหล่งผลิตเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ของผู้ประกอบการ จึงท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  

๒. ควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในรูปแบบของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น
ศูนย์รับส่งและจัดเก็บกระจายสินค้าในระดับต าบล การขนส่งทางน้ าแทนทางถนน เพ่ิมการขนส่งทางราง 
ให้มากขึ้น และลดการใช้ถนนลงร้อยละ ๕๐ เป็นต้น 

 
นางถวิลวดี  บุรีกุล 
๑. ควรให้ความส าคัญกับระบบโลจิสติกส์ให้มากกว่าการแสวงหารายได้ ซึ่งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ควรพัฒนาควบคู่ไปกับสังคมและความอยู่รอดของประชาชน ตระหนักและให้ความส าคัญกับระบบโลจิสติกส์
มากกว่าการขนส่งสินค้า เช่น การส่งเวชภัณฑ์ต่าง ๆ หรือยารักษาโรคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อยโอกาส
ที่อยู่ในพื้นท่ีทุรกันดาร เป็นต้น 

๒. รัฐควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งปริมาณและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนก าหนดให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในรูปแบบของคณะกรรมการด้วย 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกส์โดยค านึงถึงการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
คุณภาพชีวิตพร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนการประเมินผลกระทบ
ที่เกิดจากระบบสิ่งแวดล้อม 
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พลต ารวจโท สุวิระ ทรงเมตตา 
ในการเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมกับโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จะต้องเข้าใจถึง

คุณสมบัติของรูปแบบการขนส่งแต่ละรูปแบบก่อน ซึ่งคุณลักษณะหลัก ๆ โดยสรุปในแง่ของข้อดีและข้อเสีย
ของแต่ละรูปแบบของการขนส่ง ไดด้ังนี้ 

๑. การขนส่งทางน้ า รวมถึงการขนส่งทางแม่น้ าและทางทะเล โดยทั่วไปการขนส่งทางน้ าจะใช้
เรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้าได้ทีละมาก ๆ โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล ซึ่งการขนส่งทางน้ าต้องอาศัย
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญคือท่าเรือ 

ข้อดี 
- ต้นทุนต่อหน่วยต่ า เพราะเรือมีขนาดใหญ่และใช้พลังงานขับเคลื่อนต่อน้ าหนักต่ า 
- ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้และสามารถรองรับสินค้าได้เกือบทุกชนิด 
ข้อเสีย 
- ใช้ระยะเวลายาวนาน 
- ต้องให้มีปริมาณมากเพียงพอ ไม่มีความคุ้มค่าหากต้องขนส่งทีละน้อย 
- ต้องมีการขนถ่ายซ้ า โดยทั่วไปเรือไม่สามารถเข้าถึงจุดรับส่งสินค้าได้ 
- ความเสียหายเกิดจากการขนถ่ายสินค้าซ้ า 
- ในฤดูน้ าลดหรือฤดูร้อน น้ าอาจมีปริมาณน้อยซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการขนส่งทางเรือ  

เพราะเรืออาจเกยตื้นได้ และไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนสง่ได้ เนื่องจากอาจขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
และภูมิประเทศ 

๒. การขนส่งทางรถไฟ โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญในการขนส่งทางรถไฟ คือ รางรถไฟและสถานี
ขนส่งสินค้า โดยรางรถไฟเป็นโครงสร้างที่ก าหนดเส้นทางตายตัว ดังนั้น จึงต้องมีปริมาณการใช้ที่สูง  
จึงจะเกิดความคุ้มค่าในการสร้างส้นทางหนึ่ง ๆ ขึ้นมา 

ข้อดี 
- ต้นทุนค่อนข้างต่ าสามารถขนส่งได้ทีละมาก ๆ ในบางประเทศรถไฟมีขบวนยาวเป็นกิโลเมตร

และสามารถตั้งตู้ขนส่งได้สองชั้น 
ข้อเสีย 
- ใช้ระยะเวลานาน และมีความน่าเชื่อถือต่ า 
- ต้องมีการขนถ่ายซ้ า เพราะต้องมีการขนส่งจากสถานีรถไฟไปยังจุดปลายทาง 
- ต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูง เพราะระวางสินค้าจ้าเป็นต้องทนแรงกระแทกสูง 
- ข้อจ ากัดด้านรางรถไฟ รางรถไฟมักจะมีอยู่จ ากัดและมักจะให้ความส าคัญกับการโดยสารก่อนเสมอ 

๓. การขนส่งทางถนน โดยการขนส่งในเกือบทุกกรณีจะต้องอาศัยการขนส่งทางถนน ซ่ึงเป็นการขนส่ง
ที่สามารถจะเข้าถึงต้นทางและปลายทางได้  

ข้อดี 
- ไม่ต้องมีการขนถ่ายซ้ า ในกรณีที่ขนส่งทางถนนตลอดเส้นทาง 
- ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
- สามารถรักษาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ให้ต่ าได้ เพราะระวางสินค้าไม่จ าเป็นต้องทนแรงกระแทกสูง 
ข้อเสีย 
- ต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากขนส่งได้ทีละไม่มาก 
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- ข้อจ ากัดด้านถนน ท าให้การขนส่งสินค้าไปได้เท่าที่ถนนจะไปถึง เช่น ไม่สามารถขนส่ง 
ข้ามทวีปได้ ปัญหาเส้นทางถนนเชื่อมต่อประตูการค้าและด่านชายแดน ปัญหาการจราจรแออัด  ป้ายจราจร 
ยังไม่ได้มาตรฐานและเพียงพอ เป็นต้น 

๔. การขนส่งทางอากาศ โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของการขนส่งทางอากาศ คือ ท่าอากาศยาน 
และเนื่องจากข้อจ้ากัดของขนาดของอากาศยาน การขนส่งในรูปแบบนี้จึงมักจ้ากัดอยู่ในรูปแบบของหีบห่อ 

ข้อดี 
- รวดเร็วสูง และมีเวลาที่ชัดเจน 
- สามารถรักษาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ให้ต่ าได้เพราะระวางสินค้าไม่จ าเป็นต้องทนแรงกระแทกสูง 
ข้อเสีย 
- ราคาที่สูงมาก จนอาจท าให้ไม่สามารถน ามาใช้กับสินค้าที่มีต้นทุนต่ าได้ 
- ข้อจ ากัดของขนาดของสินค้า ขนาดบรรจุของเครื่องบินมีจ ากัดเม่ือเทียบกับเรือ 
- ต้องมีการขนถ่ายซ้ า ซึ่งจะต้องขนส่งจากสนามบินไปยังจุดส่งปลายทาง 
- มีงานด้านเอกสารมากขึ้นอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้บริการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ 

ด้านความปลอดภัย 
 - ปัญหาด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ มีความยุ่งยาก  
- ปัญหาการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ จะท าให้ขาดแคลนก าลังคนด้านโลจิสติกส์ที่มีความรู้

และความสามารถทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับวางแผน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะและความรู้
ด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ 

 
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร 
๑. ควรสร้างรางรถไฟให้เป็นรางคู่ เพ่ือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและรางรถไฟควรมีขนาดมาตรฐาน

ที่สามารถวิ่งได้ทั้งรางขนาด ๑ เมตร และขนาด ๑.๔๓๕ เมตร โดยสามารถแยกทางวิ่งรถไฟขนส่งสินค้า 
ออกจากรถไฟโดยสารอย่างอิสระ ไม่ต้องหยุดรอให้รถโดยสารจะท าให้การขนส่งสินค้าตรงตามเวลา 
ของการเดินรถไฟสินค้า ตลอดจนพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงสู่เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคให้มีศักยภาพ
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือมาให้ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างเข้มแข็ง โดยรัฐไม่ต้องลงทุนงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เอง 
ไม่ต้องกู้เงินจากต่างประเทศหรือเก็บภาษีจากประชาชนที่อาจไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาโครงการ 
จะท าให้การบริหารจัดการงบประมาณของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระงบประมาณ
ของรัฐบาลต่อไป 

๓. ควรพัฒนาด้านโลจิสติกส์โดยการบูรณาการแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งทางน้ า
ทางราง ทางถนน ทางอากาศ ทางท่อและทางเคเบิ้ล ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับ - ส่ง การกระจายสินค้า
การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมให้สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจต่าง ๆ ของ
ประเทศ 
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พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช   
๑. เนื่องจากการจัดตั้งส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติเป็นเรื่อง

ที่มีความส าคัญ และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  รวมทั้ง
อ านาจหน้าที่ของส านักงานฯ และคณะกรรมการในการบริหารส านักงานฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นในระยะที่ ๒  
เป็นอ านาจหน้าที่ที่มีความส าคัญ เช่น การก าหนดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาด้านโลจิสติกส์  
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์  เป็นต้น ดังนั้น ควรด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งส านักงานฯ  
ให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์
ของประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการในการบริหารส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านโลจิสติกส์แห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้นในระยะที่ ๒ ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีอ านาจในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
เนื่องจากจะส่งผลให้คณะกรรมการมีอ านาจในการตัดสินใจหรือสามารถเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว 
ท าให้การด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
นอกเหนือจากการจัดตั้งส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ  

ควรสร้างกลไกให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของส านักงานฯ  เช่น การวางแผน
ด าเนินการ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล เป็นต้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาส  
ให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินการ และหลุดพ้น
จากปัญหาความล้าหลังของโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่ส าคัญ 
ของประประเทศในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรไทย 

นายธานินทร์  ผะเอม 
๑. การผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสภาโลจิสติกส์แห่งชาติ และก าหนดให้สมาชิกสภาโลจิสติกส์

คัดเลือกผู้แทนภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเป็นคณะกรรมการในการบริหารส านักงานโลจิสติกส์และ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ เป็นแนวคิดที่มีความน่าสนใจ แต่ควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ
การเป็นสมาชิกสภาโลจิสติกส์ให้มีความชัดเจน 

๒. เนื่องจากการจัดตั้งส านักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ เกิดจาก
การควบรวมหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ที่กระจัดกระจายและต่างปฏิบัติงาน
โดยไม่ประสานกันถึง ๑๖ หน่วยงาน และงบประมาณในการบริหารส านักงานฯ มาจากงบประมาณเดิม 
ทีส่ านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางได้จัดสรรให้หน่วยงานนั้นไว้เดิม ดังนั้น ควรมีการก าหนดนิยามและขอบเขต
ของโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เป็นไปด้วยความราบรื่น 

____________________________ 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทา 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 




